

ANNAM LỊCH SỬ

HÃY NÊN HÚT THUỐC LÁ

JOB

MỘT CUỘC MỘNG - DU

Nước Tân-văn-hóa

Hồi đến Kiếp Bạc tháng rồi, khi đi về kỹ giả đi một chuyến đó, cùng hai người hành khách, một người đã già trên 60 tuổi, một cậu có vẻ tân nhân vật độ trên dưới 30 tuổi. Hai người nắm một khoang đó, nói chuyện với nhau. Cọ giả hỏi rằng:

Cậu đi hội này có chuyện gì vui không?

— Thưa bác, tôi có chút việc riêng nên phải đi chờ tôi biết sanh chưa đi vắng hội này bao giờ và tôi cũng không thích.

— Hội được Thanh Thần ở xứ Bắc hà ta và cho cả nước Nam nữa, ai cũng cho là một ngày kỷ niệm to lớn quan trọng, sao cậu lại không thích thì cậu thích xem hội gì?

— Bác khéo nói ở Bắc hà ta, biết mấy gì hội vui! Đâu gì bác, tôi bình sinh thích xem hội đờn hội hát mà từ tôi nghe người ta đề xướng học Kiêu thì tôi lại mê Kiêu, nên thích nhất là hội nào có chị em ca thơ Kiêu. Vì tôi say theo phong trào học Kiêu; ngoài truyện Kiêu ra gần như không biết cái gì là vui nữa, cũng vì thế mà tôi phải có chuyện đi hội Kiếp Bạc này.

— Cậu nói lạ nhỉ! Ham Kiêu thì đi xóm Khám thiên không gần hơn sao? Hội Kiếp-bạc đình lễ hội gì với Kiêu mà cậu đi cho nhọc?

— Cậu chuyện có hơi giả mà tôi không muốn nói, vì chuyện gần như mê tin một dích.

— Cậu đi đó đi còn lâu, cậu cứ thuật nghe chơi.

— Vâng, bác để muốn nghe, tôi xin thưa chuyện:

— Tôi thuộc nhỏ có học ít chữ Hán, sau học chữ Quốc ngữ, gặp lúc trong nước có phong trào học Kiêu, tôi rất tò mò lòng tin người, tôi phát nguyện đem học Kiêu mà truyền bá cho thành một môn học có hệ thống. Lúc bấy giờ người ta phụ họa cũng nhiều. Chắc bác cũng có nghe trong mấy năm ấy, các tờ báo ta, nào là bình phẩm nhân vật Kiêu, tán dương văn chương Kiêu, cho đến làm lễ kỷ niệm ông Nguyễn

Du, rầm rầm rột rột tôi; nghĩ phong riêu khuyên hướng của người mình như thế, thì nước ta tạo thành một nền văn hóa mới, theo như ý muốn cũng không khó gì. Đờn đờn có một chuyện khiến cho tôi tự nhiên rùng mình... mà...

— Chuyện gì lạ vậy? Cậu cứ nói nghe.

— Chuyện này chính là cái cơ gic cho tôi đi Hội Kiếp Bạc đây... Nhưng tôi không muốn nói...

— Cậu đi, đây một mình tôi với cậu, hãy thuật hết chuyện mà nghe chơi.

— Bác cũng già cả tuổi tác, sẵn nhíp nói cho bác nghe, chờ người khác thì... Một ngày nọ, tôi đang nằm bên cửa sổ, dở quyển Kiêu xem, ngâm nga vài câu, hia hia muốn ngủ, bỗng nhiên nghe một trán gió, thoát qua trước cửa sổ, đưa tôi lên tới một nơi, không biết là nơi nào mà có vẻ như một cái thành phố đẹp biệt, nhà cửa lầu đài, chạm trổ tó vẻ theo một cách mỹ thuật mới. Thấy người đọc đường cũng đông, mà trai gái dân ông dân bà, đều là danh phần bói son, ra bộ trang dờn, hơi dờn thơm bay nồng nực. Tôi hỏi thăm một người trong đám ấy thì người nói đây là đô thành nước Tân văn hóa. Tôi muốn hỏi vài điều nữa thì người mỹ chỉ cho tôi một sở nhà lầu đường trước mà nói rằng: ông muốn hỏi gì cứ lại nơi Tòa ký sẽ có người nghinh tiếp.

Tôi nghe lời cứ đi, vừa tới thì thấy trước cửa treo một tấm bảng trên có ba chữ «Thanh-diệu-Sử» 清 妙 史 記 to tướng, sơn son thếp vàng đỏ chói. Tôi tưởng là cảnh Điện từ Vương mẫu nào đây, lẽ ra không phải?...
— Rồi sao?

— Tôi tới đó, đưa cái danh thiếp vào (thường trong khoảng mấy năm ấy, danh thiếp tôi dưới tên họ có đề 3 chữ: «Bạch mi đờ» 白 眉 叟 học từ mây trắng) rồi thấy người chủ nhân ở trong buồng ra rước mời từ lễ và dọc một cậu rằng:

Chim xanh mây trắng là bạn thân giao. Hữu tình ta lại gặp ta, Đ

nguyên lạc lối đầu mà tôi đây?

Tôi nghe thế, liền dọc một câu trả lời lại:

Tưởng bấy giờ là bao giờ, ngày xuân đã về tỉnh cờ mấy khi.

Người chủ bắt tay tôi vào ngồi nói chuyện, người chủ nói: Ông tới đây cũng là cái duyên, tôi xem danh thiếp và quán chỉ của ông thì biết là một người có quan hệ với nước Tân Văn Hóa tôi, chờ không phải như người khác.

— Tôi tình cờ lại đây, thật cũng đường đột. Ngài hãy kể lịch sử xứ này cho tôi rõ thì hay lắm.

— Dân tộc tôi cũng là một thứ giống vàng ở châu Á này, trên vài mươi năm nay nhân phong triều dân tộc cạnh tranh trên thế giới đã đời quá, gia gì khoa học triết học gì choáng tai lóa óc, làm cho dân tộc hèn yếu không chỗ đứng chừa nữa. Vì thế chúng tôi mới tìm một cõi đảo nguyên mà dựng nước Tân Văn Hóa này, toàn cả nước chỉ chuyên về một nghề văn chương mỹ thuật, chính tôi đây nhận chức gia thiếp, tôi thường đi sang nước ông mà truyền bá văn hóa luôn mà bữa nay may lại gặp ông tôi chơi, không phải là cái duyên sao?

Tôi nghe thế tự nghĩ ở nước mình mới có người xướng truyền bá học Kiêu để dựng một nền văn hóa mới, lẽ ra lại có nước tiên tiến đã hai mươi năm nay, cũng làm như thế; mình được nhíp tới, hãy khảo sát để về làm bản du ký, trước là truyền bá, sau là kiếm xu, tôi nhân hỏi: Ngài nói câu quan hệ trước là ý thế nào?

— Nguyên trước tôi thờ có Kiêu. Có Kiêu vẫn là danh kỳ Trung hoa, nhưng ở nước họ cũng không giá trị gì lắm. Từ ông Nguyễn Du là người qui quốc sang xứ Tàu đem bản «Thanh tâm tài nhân» về làm ra bản «Đoạn Trường Tân Thanh» tức là Truyện Kiêu mà ngày nay ở nước ông đang sung bài đó, thanh danh và giá trị có Kiêu mới lừng lẫy ra. Một anh sáng văn chương kiệt tác qui bầu như thế mà ở xứ ngài mấy nhà cựu học trước không biết tán dương lại còn ngăn cấm cho là phong tục, hoa nguyệt... Vì thế nên chúng tôi bợ lấy đem về làm quốc túy của chúng tôi. Thế là ông

TIẾNG TRONG NƯỚC

TRUNG-KỲ

HUẾ

Ba người đi xe đạp từ Nam chí Bắc đã đến Huế

Ba ông Lưu văn Đĩnh (người Rạch-giá), Ng văn Thôi và Nguyễn văn Tộ đi xe đạp từ Nam chí Bắc Bắc kỳ, đã đến Huế hôm 14 novembre 1930 khi 9 giờ tối.

Sáng hôm 15 novembre, lúc 10 giờ ông Lưu văn Đĩnh có ghé lại thăm bản báo và có thuật lại cuộc hành trình của mấy ông. Thật là trăm điều khó khăn ngăn trở; dọc đường đi ngang qua các tỉnh như là Quảng-ngãi Quảng-nam, bị bắt hỏi lối thì mới; lại thêm trời mưa gió, đường sá khúc ngoặt khúc hủ, thêm chí đến ga Nong (cách Huế 20km) thì các ông không thể nào đi xe đạp được nữa phải lên xe hỏa ra Huế.

Các ông định sớm hôm 16 novembre sẽ khởi hành ra Bắc.

Đi xe đạp trên hơn ba nghìn cây số (khứ hồi Saigon - Hanoi), lại phải lúc đi trăm chuyến khó nhọc như thế thật cũng đáng khen.

THANH-HÓA

Hỏa tai

Lúc 10 giờ đêm hôm 13 tháng 9 Ta, làng Nghi-sơn phủ Tĩnh - gia bị phát hỏa. Ngọn lửa vô tình làm thiệt hại đến 42 nóc nhà. Hôm 16 quan số tại về khám và làm biên bản, kê số thiệt hại hết 4550\$00.

Không biết hội Cứu-tử có giúp chợp đản bị thiệt hại được ít nhiều không?

Đau lòng lại cáo

NGHỆ - AN

Thành hoàng không thiêng sao?

Ở hạt Quỳnh-lưu tự trung tuần tháng tám ta đến nay trời hạn mãi. Quan trên đã sức cho các xã thôn man đảo các vị Thành hoàng nhưng cũng không thấy ứng nghiệm gì. Hiện nay lúa bị chết và khô đờng không trở được, nhất là những làng

Nguyễn Du có công đức với nước đời nhiều lắm. Nay gặp ông là người đồng xứ với ông Nguyễn Du mà xem danh thiếp ông có chữ: 白 眉 叟 lại là tin đó của có Kiêu, thì không phải một cái dây quan hệ mật thiết sao?

— Vâng, ngài đã nhận mối quan hệ ấy, có thể cho người dẫn đường, cho phép tôi đi xem mấy nơi danh thắng cổ tích để khỏi phụ cái duyên gặp gỡ bất kỳ hôm nay không?

— Được lắm chứ, tôi vẫn sẵn lòng.

Khi ấy ông chủ cho một người làm hướng đạo cho tôi đi xem các nơi, tôi nhân từ đi và nói xem xong tôi xin tiễn đường về luôn, không trở lại nữa, ông ta cũng bằng lòng.

Bác già nghe đến đó lấy làm chuyện thú muốn nghe tiếp luôn mà cậu kia nói câu chuyện còn dài, thông thả uống nước trà thêm giọng dĩ...
(Còn nữa)
X. X. X.

nhiều đồng cao như; Thanh-dĩ Thương-yán, Lục phủ chịu lên họ nhiều hơn; mùa này chắc có lẽ 10 phần lên hết 7, 8 phần. Sự sinh hoạt của dân rất là quần bách, biết ăn gì cho sống được, khổ thực!

Dân khố QUẢNG-BÌNH

Sầu keo

Trời già cay nghiệt, thợ tạo trên người, tháng bảy tháng tám bão lụt đã làm cho lúa mất hết, nay còn một đôi miếng ruộng vườn cao, sầu keo lại cần ngang không chừa cây lúa nào, thế thì cái nạn chết đói không sao tránh khỏi. Hòa-Giang

Việc tuần-phòng và lòng không khiếp của nhân-dân ở hạt Quảng - bình

Gần đây vì tình hình ở Nghệ-an và Hà-tĩnh có hơi lộn xộn, cho nên trong các tỉnh Trung-kỳ nhà nước rất chăm nom việc tuần phòng.

Riêng về tỉnh Quảng-bình thì một tháng năm bảy lần có lính ki-ô-xanh ở tỉnh phái về tuần thám trong nhân gian; các quan tỉnh thì thường đi ô-tô đến các p ù huyện, bắt hạn ban đêm hay ban ngày.

Trong nhân gian có nhà đã đem của đi chôn và đi gửi.

Đông-Bình

Bắt được một người

Vừa rời quan huyện Lê-thủy mới bắt được một người dân tổng Xuân-

Pháp-hoa tự-diễn. Lớn 4500 nhỏ 0330 - Ai hay dịch Pháp-văn và viết Quốc-văn đọc nên đáng Tốt lắm.

QUAN-HẢI - Hết

lại. làm con-ly ở Tân Ấp về, nghe đầu trong mình người này có một cái giấy chữ nho rất có nhiều chữ kỳ mà không có tên người ký, chỉ một người đầu hết kỳ là: Quảng-cv, Trương-Đinh. Hiện người bị bắt này còn giam tại' huyện để tra vấn.

D. H.

An mừng

Nghe nói ông Nguyễn - Tu, chánh tổng Xuân-lai và nhà dân đại-biểu hạt thứ nhất tỉnh Quảng-bình sắp làm lễ ăn mừng về việc tăng cử dân-biểu khóa này, nên các lý-trưởng trong tổng Xuân-lai cũng với phó tổng định làm bức hoành di mừng.....

NHATRANG

T. v. C.

KÊ CÙNG ĐÁNG MỪNG

Hiện nay Khuy-nh-Điệp mỗi ngày mỗi phát-hành thêm rất nhiều, các nhà Đại-ly cùng các hiệu buôn Khuy-nh-Điệp mỗi ngày mỗi thêm rất đông, Khuy-nh -Điệp đã tiếng tăm và bán chạy lắm.

Nhưng chúng tôi nghĩ: Bao giờ còn có người chưa dùng Khuy-nh -Điệp; bao giờ còn có hiệu chưa buôn Khuy-nh-Điệp; bao giờ còn nơi chưa có Khuy-nh-Điệp tràn tới, thời chưa có thể nói rằng Khuy-nh -Điệp đã bán hết sức mạnh được.

Vậy trong hạt nào ở xứ Đông-Pháp này mà chưa có Khuy-nh-Điệp tràn tới, xin ai đó là người sẵn lòng nhiệt-thành đối với công-nghệ nước nhà nên mau mau viết thư thương-lượng mà nhận làm đại-ly Khuy-nh-Điệp ngay đi.

Nay kính cáo,
VIÊN-ĐỆ ĐÔNG-HỚI

HẠ GIÁ

Thuộc PHONG-HÀN HÒA-GIẢI của hiệu Tham-Thiên-Đương trị chứng sốt rét, cảm, cúm rất thần-hiệu, nên được nhiều người tin dùng và bán chạy lắm. Lúc trước mỗi gói giá 0\$35, bây giờ chỉ bán 0\$30 thôi.

ÔNG CHÚA LỤC - LÂM

(LUẬN-LÝ VÀ TRINH-THÂM TIÊU-THUYẾT)

VIỆT-ĐỆ thuật:

Số 3

CHƯƠNG THỨ NHƯT

Tiếng chuông điện - thoại
(tiếp theo)

Vừa bước chân lên thang gác đã trông thấy một người thanh niên ngồi đối diện với Công-mai-Nương mà chuyện trò thân mật. Cứ như con mắt đã để quan sát thời cũng đã hiểu rằng nếu không phải là tình nhân thì hẳn cũng là chồng chưa cưới. Đồ đệ bên trước vào. Vừa bước vào thì bị một người dấm vào gáy và đã một cái rất mạnh. Đồ đệ bỏ xuống vác, nhưng cũng chưa hề hấn. Trong lúc giờ linh ấy, đồ đệ nghe tiếng đánh nhau kịch liệt. Được một lúc, đồ đệ nghe một tiếng «Ồi chào», rồi một người nữa cũng ngã chân lên trên đồ đệ và rên la ư ử. Đoạn-

hình như đã bị gậy, đau như rất khó chịu. Trong lúc đó đang cụ cựa, thời lại nghe tiếng người rên, tiếng gậy lộp cộp và tiếng vó xoang. Đó chính là người thanh niên khi này ngồi nói chuyện với Công - mai - Nương. Cũng chính người ấy khi này đã bỏ lên trên mình đồ đệ. Người ấy bước đến cửa thời vẫn phải chân đồ đệ, xấp nữa ngã. Hẳn ta đang gậy, hình như ý ngạc nhiên, cúi đầu xuống xem mắt đồ đệ, rồi đi thẳng xuống gác. Cách mười phút, thấy hai người cảnh sát cùng với người ấy cầm đèn lên và đồ đệ đem về nhà thương.

Lúc sáng ngày, chính người ấy lại thăm đồ đệ, xưng tên là Thái-bảo-Duy làm nghề Hòa-xu.

Nhà trinh-thâm ngồi nghe câu chuyện đến đó là hết. Trong lúc kể chuyện, nhà trinh-thâm rất chú ý nghe, mỗi ngậm điếu xì-gà, khời ở mũi luôn ra mà phồng; hề đến câu gì mà cho là trọng yếu thời gọi một cái. Khi câu chuyện kể hết, nhà trinh-thâm gọi một cái thời dài và

bảo Duy có-Ninh: «Anh hãy yên tâm, ta sẽ liệu. Anh cứ ở đây mà uống thuốc cho thật khỏe. Khi có việc, ta sẽ có thư lại. Đây giờ ta phải về».

CHƯƠNG THỨ HAI

Tòa Kiểm - duyệt bỏ một đoạn

BÌNH-DỊNH

HOÀNG-MỘNG-LƯƠNG

Đông-pháp Y-sĩ

Trị các bệnh và chuyên trị bệnh con mắt

Phòng khám bệnh ở cửa Đông, thành Bình-dịnh, tại số nhà 14A Kinh-Liên.

Giờ khám bệnh và làm thuốc

Sớm chủ nhật khám bệnh không lấy tiền. Buổi chiều ngủ.

BÌNH-DỊNH

P. HANRANG

huyện, gọi đất lại mà bảo: về móc trong lọ độc binh ở nhà ông lấy số sách giấy mà mà hủy đi...

T. S.

DALAT

At đi Dalat nên chú ý!

Việt-Hoa

Việt-Hoa

Mlle Kim-Chi

BẮC-KỲ

Giấy má trong lọ hoa nhà ông Nguyễn Thống ở huyện Thanh hà

HAIDUONG. 8-11. - Giáo Dân thư ký của quan huyện Thanh Hà đã có tiếng là con một đực khoei...

Một buổi sáng kia, vào hạ tuần tháng tám vừa rồi, nhân khi quan huyện đi vắng, anh ta ở nhà bên...

Tới nhà giáo dân, bản bên giờ cho ông xem bức thư nhờ danh đại khai tố cho rằng: trong nhà ông có chứa chấp các giấy má về việc đảng...

Sau Giáo Dân lại giận dữ với ông đòi số tiền 1000\$00 để làm cách che đậy cho. Ông Nguyễn Thống bên thì kêu van thì giáo dân họ...

NHỮNG VIỆC MỚI XÂY RA Ở BẮC KỲ

HAIPHONG. - Hồi 10 giờ sáng hôm 7 Novembre, các nhà chức sự mới bắt một cô dũ ở nhà thương tên là Nguyễn thị Vinh và người em gái cô là Nguyễn thị Hiền.

Nghệ nói hai cô em cô Vinh bị bắt là vì bị nghi cùng nhau giúp cô Nguyễn thị Hợi (là quốc sự phạm đến để lại nhà thương) trốn đi.

NAM-DINH. - Vào khoảng 7 giờ rưỡi tối hôm 6 Novembre đang việc công-sân làm tất các đèn điện trong thành phố đến ba bốn lần.

Một hai phút sau, nhà máy đèn biết thì sửa lại ngay. Những tang vật dùng làm tất đèn điện đã nhận ra về sở.

Hồi 5 giờ rưỡi sáng hôm 7 novembre, lúc thợ nhà máy Dệt làm ngày vào, bỗng thấy một tràng pháo nổ rồi tiếp sau hai tiếng pháo nổ. Đoàn thợ thuyên hò reo ầm ỹ.

Việc này xảy ra, các viên chức Mặt trận hiện đang tra xét.

THÁI-BÌNH. - Sau khi bắt được Ng. v. Ngô tức Ba Kỳ là người ở làng Châm (Hải dương) và nhờ sự bắt được xe đạp Terrat của y mà đã khám phá ra được một đảng cộng sản. Hiện nay những số học trò ở trường Thành chung phải bắt giam cũng nhiều.

Cuộc thi Quãng-cáo của hội TRI-TRI Hảiphong

Hội Tri - Tri Hảiphong định tổ chức một cuộc Quãng-cáo thi tài sáng tạo của các nhà kỹ - nghệ để giúp đỡ công cộng nghề và cơ-khi của nước nhà.

1) Về một khía cạnh thi, theo khi giấy cáo một trước; rộng tám mươi phần tây (1m00 x 0m80), không được quá 4 mét; nền màu trắng được, miễn là có màu vàng (jaune citron) và màu xanh (vert) trên nền trắng.

2) Trong bức vẽ phải đề những chữ sau này: "bức quốc-ghê và chủ nghĩa - cuộc thi tài sáng tạo công-nghê, cơ-khi của hội Tri-Tri Hảiphong từ ngày 9 đến 13 April 1931"

3) Các khía cạnh phải ghi tới Hảiphong trước ngày 30 Novembre 1930 cho ông Nguyễn Sơn Hà - đường ban thi cuộc thi, nhà số 46 Boulevard Amiral Gauthier Hảiphong

Hội-dồng định thưởng có mấy kỹ sư, dạy học ở trường kỹ-nghê và mỹ-nghệ kiến-trúc (architecte).

NAM-KỲ

Toàn biểu-tình ở Nam-kỳ (Tin Impartial)

Vừa ở Đồn-diên Michelin ở Phú-riêng có biểu-tình nhưng không thành.

50 cu-ly ở Bắc-kỳ mới vào không chịu làm việc và muốn xúi những cu ly khác làm theo họ. Có 11 người bị bắt.

Ở Thủ-dầu-Một, tại làng Thuận-giáo, tổng Bình-thanh, khi 8 giờ 50 phút tối hôm 7 novembre có đám tu học 50 người rải truyền đơn, treo cờ đỏ, làm ồn ào. Chức việc làng giải tán được. Bảy người bị bắt.

Hôm 7 novembre, lúc 8 giờ tối linh tuần đi qua đường Pétrus Ký gặp 15 người dân biểu tình. Người đội linh tuần hô giải tán; 15 người k a không nghe: lui bên xung đột nhau một hồi. Viên đội có đánh bị thương một người dân biểu tình.

Bán đấu giá quê (Thanh Hóa)

Đến bữa 24 Novembre 1930 lấy tức là ngày mừng năm tháng mười ta, dùng tám giờ mai, tại tòa sứ Thanh-Hóa có bán đấu giá bốn cây quế (Châu Lang Chanh) chốn Bù-Gình.

Quế này là một thứ quế Thanh rất tốt, bà con ai nấy nên chú ý đến mua một vài phiến để gia-dụng.

NHỮNG SÁCH CÓ BÁN TẠI BẢN QUẢN

Sách bản-quản xuất-bản:

Table listing books for sale: Hòa xa chỉ nam mỗi quyển 0\$30, Pháp nuôi tằm 0,12, Pháp nuôi lợn 0,17, Pháp nuôi gà 0,18, Chuyện vui II 0,10, Chuyện vui III 0,10, Văn vần quyển II 0,12, Văn vần III 0,12, Ăn bạc giấy giá I 0,15, Ăn bạc giấy giá II 0,15, Gia-dinh giáo-dục 0,20, Đông Tây võ nhân II 0,25, Giấy và dao 0,10

Sách đại-ly:

Table listing books for sale: Duyên tơ 0,25, Nam-quốc nữ-tử 0,30, Xã hội luận 0,25, Pháp luật 0,20, Truyện nôm bút I và II 0,06, Đông tây văn hóa II 0,18, Dân quyền III 0,20, Thực dân lịch sử 0,40, Tôn giáo 0,20, Cơ tình lý 0,20, Nữ lưu văn học sử 0,30, İşng bạn trí kỷ 0,25, Người nội trợ giỏi 0,22, Giảng trị nước Pháp 0,45, Hán tự giáo khoa 0,12, Dẫn nghĩa 0,12, Công-nghiệp ông-là-teur 0,08

Al mua xin chiếu giá gửi tiền và nhờ gửi thêm 0\$13 cước, nếu mua hai quyển trở lên, thời thêm mỗi quyển 0\$10 nữa.

Phép nuôi gà

Về đường t. ục nghiệp, mà thông thương gần liền, thích cho sự thực nghiệm của người mình, không gì bằng nghề nuôi gà. Bởi vậy, sách « PHÉP NUÔI GÀ » của bản quản xuất bản, được đông nhân hoan nghênh rất nhiều. Muốn có đủ má cung hưng cho sự cần dùng của anh em, bản quản lại mới tái bản. Giá mỗi quyển 0\$10, thêm 0\$13 vận cước.

TRUNG-KỲ NHÂN-DÂN ĐẠI-BIỂU VIỆN

BIÊN-BẢN NGÀY 19 SEPTEMBRE NĂM 1930 (Tiếp theo)

Ông Chánh Kiểm-lâm. - Thưa khó làm. Vì địa phận làm lợc của các làng rộng lắm. Ở đây có làng ở gần rừng cấm, chặt bít cả cây, bán củi cho nhà máy điện không còn cây nào.

Ông Ung-Du. - Có chỗ đồn di dề trông cậy khác cho có lợi hơn.

Ông Chánh Kiểm-lâm. - Ở rừng cấm Mỹ-Chánh toàn cắt cả, chặt bít cây đi thì trông lại sao được?

Ông Lê-trung-Khoản. - Rừng ta của các làng, xin phân địa giới ra trước khi tiến hành điều-lệ kiểm-lâm này.

Ông Chánh Kiểm-lâm. - Việc này Viện Cơ-mặt cũng có tư sang Tòa Khâm, rồi đây sẽ sửa lại giới hạn để cho rừng của các làng cũng như rừng tư của các chủ.

Ông Lê-trung-Khoản. - Được như vậy thì hay. Nhưng rừng tư của làng, xin để cho dân tự do lấy củi, sẽ kiểm-lâm đường cao thiệp vào.

Ông Chánh Kiểm-lâm. - Giao cho làng coi nom mà thu lợi, nhưng kiểm-lâm cũng phải giữ quyền soát. Việc dứt rừng bít cấm ngặt.

Ông Trương-trọng Cầu. - Khoản bách phần phụ nộp quyền ai dự định.

Ông Quân-ly. - Tòa Khâm dự định theo số định của các quan công sự và các quan tỉnh trình.

Ông Trương-trọng Cầu. - Số bách phần phụ nộp để bù vào chi phí ra vào nhiều thì giảm bớt đi bấy nhiêu thế là nói chung cả Trung-kỳ hay riêng từng tỉnh một.

Ông Quân-ly. - Riêng từng tỉnh một. Mỗi năm các quan địa phương dự trữ số lúa đình táng trước, rồi quan Khâm định số bách phần phụ nộp riêng từng tỉnh.

Ông Trương-trọng Cầu. - Như cơ chế định một tại Thanh Hóa hiện bấy giờ đã trừ dân nộp ra nhiều mà không giảm thuế đình xuống 2\$50.

Ông Quân-ly. - Thực tình Thanh-Hóa đã trừ nộp dân được nhiều. Nhưng phải biết số bách phần nộp thuế là 20%, mà sang năm 1931 sẽ xuống đến 6%, có thể nói là tình Thanh-Hóa bốn phần dân nộp một trước được ba phần, nên chưa giảm hết số nộp nộp đi được.

Ông Nghi-trưởng. - Như một tỉnh không còn dân nộp nữa thì nhà nước có giữ số bách phần phụ nộp mãi hay sao?

Ông Quân-ly. - Lý luận thực phải nhưng khi định ra số bách phần cũng đã liệu chừng, các tỉnh đều có đủ dân nộp mà bù hết số ỹ nếu vào nhất có tình nào không còn dân nộp đã số nộp nộp thì nhà nước sẽ xét kỹ mà cũng cho hạ xuống thuế 2\$50 như các tỉnh khác.

Đúng 15 giờ các Đại biểu từ tụ có quan Chánh vào phòng phủ Khâm sự công hai quan Đại diện Nam-triều và Báo-bộ đến dự.

Ông Viện-trưởng kiểm số hiện diện. Có ông Trần-huy-Mai và Đệ-văn-Bình cáo khiếm.

Ông Chánh văn-phòng. - Tôi nói tóm lại cho rõ những điều tôi cần phải nói này:

1) Số định dự trữ trong ngân sách năm sau là do quan Công sự thương đồng với quan tỉnh mà làm rồi để trình tòa Khâm Tòa Khâm cứ theo số dự trữ ở các tỉnh mà định số bách phần nộp vào dự trữ ngân sách.

2) Theo ngân sách dự trữ thì số thuế đình năm 1931 tương đương năm 1930 1.000\$00 công trong đương như số thuế thu năm 1930, nhưng số thu năm 1930 chưa biết chắc được vì chưa hết năm.

3) Nếu xin có giữ số bách phần như năm ngoái thì lại thêm nặng cho dân mà nhất là Thanh hóa và Sông-cầu.

Nếu theo nghị Viện xin bù tiền nộp nộp bách phần và thuế đình thì tôi tưởng ngân sách sẽ thiếu tiền tiền và lại thiệt hại cho hai tỉnh Thanh-hóa và Phú-yên đã trừ được nhiều dân nộp. Còn các tỉnh khác không trừ dân nộp mà cũng được hưởng lợi thì không công bằng.

Tôi tưởng nên đề đồng hiểu dự cho dân nộp tự mình thì trước như ông Nghi-trưởng nói là phải. Xin các ngài giúp cho dân nộp là giúp việc cho nước đó tức thì hành sự các cách này chắc có sự ra nhiều sự nhưng nhiều, đề để có tư vấn nghiêm nhất cũng vậy. Nay tôi sẽ xin quan Khâm sự nghiêm tư vào lại một lần nữa nhưng có nhiều việc thuộc về quyền quan địa phương thì nên nói với các quan địa phương hay. Sang năm đây sẽ thi hành ngân sách các tỉnh thì dân nộp được hiểu rõ hơn những sự lợi lợi và việc trừ dân nộp, vì ngân sách tỉnh được đóng 10% về thuế đình mà khi có giảm hết số nộp nộp thuế đình ở ngân sách Trung kỳ nữa, thì ngân sách tỉnh cũng không giảm chút nào.

Còn nữa

VIỆC THÊ-GIỚI

A-ĐÔNG

Kinh-tế hội-nghị ở Nam-kinh

Thượng-hải, 8 novembre. (Arip). - Cuộc Kinh-tế hội-nghị ở Nam-kinh ban luận về cách chính đôn lại nền kinh-tế Trung-hoa, nhân lúc tạm yên này. Chủ. - những lời họ sẽ tăng thuế thương chánh đối với hàng hóa ở ngoài vào như là leo, bông, lụa Pháp, đóng bảo hộ cho công nghệ trong nước.

Nhiều thượng-gia ở Thượng-hải yêu cầu đánh thuế nhập của gạo và học, nhưng hội-nghị không chuẩn hứa vì nói rằng về vụ này đã có chỉ dụ cấm gạo Nhật nhập cảng.

Thượng-học

Lương số đi Nam - kinh

Thượng-hải, 9 novembre (Arip). - Xã trưởng Thượng-hải đã đi Thanh-hóa để tiếp xúc Trường-học-Lương, và đưa Trường đi đến Nam-kinh vào dịp 11 Novembre 30 để bàn ngạn quản riêng của Trường theo hộ-vệ Trường. Thế là Trường bằng lòng đi dự Hội-nghị Quốc-dân-dân và Nam-kinh sẽ tiếp xúc Trường một cách rất long trọng.

Caộc hành trình này của ông chưa Mãn-chấn tỏ cho ta biết rằng Trường-giới. Thành đã chuẩn hứa điều yểu của quan-bộ của Bắc-quan và việc tổ chức chính-phủ, việc thi hành cải chính trị mới ở phi quốc dân đảng và việc thay đổi viên-chức bộ-trưng trong chính giới và ở các tỉnh.

Tin đường thiết lộ

Thượng-hải, 7 novembre. (Arip). - Thiết lộ bộ trưởng có đăng một bản trình nói về tình hình hư hại của các đường xe lửa sau cuộc nội loạn. Sự hư hại cả thấy có về các con đường xe lửa có đến 130 triệu mỹ kim, và các trái khoả công lại cũng đến 1 100 triệu mỹ kim. Nếu không chính đôn lại cho hoàn bị, và không rằng sửa chữa lại thì thiết lộ không tránh khỏi cái nạn vỡ nợ.

Hư hại vì giây điện thoại

Thượng-hải, 4 novembre. - Giao thông bộ trưởng ở Nam-kinh tuyên xưng rằng giây điện thoại ở phía Nam sông Trường.

CÁC NHÀ ĐẠI-LY BẢN BẢO TIẾNG-DÂN

Cát Thành 40 Rue de Chanvre Hanol, Bao-Hưng thư-quan 107 rue de coton Hanol, Nam 148 84 Bd Bonnal Haiphong, Việt-Hung. 62 Avenue Paul Doumer Haiphong, Tổng tài Tường. Hạ Long Từ Địch Hongay, Hội Kỳ 34 Rue Carreau Nam định TRUNG KỲ, Chu đình Quán 72-74 Rue Văn-Trường Thanh Vinh, Tam Kỳ Thư Quán, Việt-Hoa, Quan-Hải tư điểm Rue Gia Long Huế, Lê Thừa An, Tourane, Nguyễn Văn Bè, Vương gia Nậu, Phnom Penh, Hiệp Thuận, Cộng hòa, Phnom Penh, Hào Lam, Cộng hòa, Phnom Penh, Đinh-văn-Cả, Commerce Dalat, Lý - Đu-Du Bazar Trường-xuân, Phnompenh, Le Directeur maison Paul-Hau et Cie

THƠ TÂN-THÀNH

Quyển sách « Y-DƯỢC CHI-NAM »

Monsieur VINH-HƯNG-TƯỜNG

Huân bản nước Nam thuốc Hắc tại VINH

Một đấng tiếp được thơ ngài cho biết sắp xuất bản cuốn sách kế hàng và rõ ý tìm tài gìn giữ những môn thuốc gia-truyền kinh-nghiệm để giúp đỡ các nhà bệnh. Tôi rất phục và rất hoan-nghênh cái mỹ ý ấy.

Vậy xin sẽ vui lòng giới-thiệu với bà con xem có thể thuốc nào quý, thầy nào giỏi về môn này, sẽ tìm ngài biết.

QUANG-VẠN-THÀNH

N. 130 PMS Bonnal - HAIPHONG

Hiệu ảnh nào lớn nhất?

Đôi với các nước Âu Mỹ thì chưa

glam nổi như ở trong cõi này thì có

Hiệu HUONG - KY Photo là lớn nhất và

có danh tiếng nhất mà thôi.

giang bị tích-quần cắt đứt đến 3 000 giếm. Như tu bỏ lại cũng phải đến 1 trăm vạn học liên chưa khởi công mà tu bỏ được.

Điểm tích Sơn hạ giá

Tin Hương cảnh ngày 8 11 30, ngày 4. Điểm đã phải một cái thông điệp tuyên bố hạ giá. Đối với việc nước thì hy-vọng điểm tức là mở quốc dân hội nghị. Nhưng không thể khởi việc xuất dương.

Trung-quốc đuổi bọn Nga-trắng

Tin Thượng-hải ngày 5-11-30 - Bọn Nga-trắng lại Trung-hoa càng ngày càng đông, phần nhiều là bọn nghèo khổ đi làm công trong các xưởng, dần dần vượt bớt phần công tác của công nhân Trung-hoa; vì thế nên quốc dân đảng bộ và các công đoàn đều yêu cầu địa phương chính phủ đuổi bọn Nga-trắng xuất cảnh.

Quân Văn-Nam ở Quân-tây

Văn-nam-phủ, 5 novembre. (Arip). - Hiện nay chính phủ chưa thông tin gì về Quân-tây về Quân Văn-nam tuy luận rằng sẽ làm và rất cần đảm nhưng cũng khó bề cự lại quân Văn-tây vì quân Quân-tây có đủ chiến cụ và đã từng trải trong nhiều năm theo lối chiến tranh kim thời Quân Văn-nam có kéo lại cũng rất khổ sở; dân cư thấy quân đến đều bỏ chạy.

Tin Văn Nam

Văn-nam phủ 5 novembre. (Arip). - Theo cuộc điều tra vừa rồi thì dân số thành Văn-nam phủ có đến 79.037 người dân ông. 70.36 người dân bà và 430 người ngoại quốc trong số ỹ có 125 người dân bà.

Tại Văn-nam phủ sẽ mở một trường dạy nghề làm mồi.

Chính phủ hiện đương dự bị một cuộc đấu xảo canh nông.

ÀU-CHÂU

Vấn đề ngoại giao của nước Pháp trước Hạ - nghị - viện

Paris, 9 novembre - Ông Franklin-Bouillon tuyên bố rằng ở Đức hiện nay người ta đương vào động xem xét lại các điều kiện. Ông lại kể lời tuyên ngôn của ông « mù mắt » ở Đức: « Người Đức không bao giờ chịu là Alsace-Lorraine và lời nói của ông Carlinas đại ý cũng như thế Ông lại là giữa bàn một trụ tên nước Đức có câu: « Sông Rhin là sông Đức mà không phải là biên giới của nước Đức »

Ông lại nói đến việc triển vọng của nước Đức mà cho rằng nước Đức không phải vì tình thế mà không muốn trả thù mà chính là không muốn trả thù. Nói đến việc biên giới, ông nói điều ước Loraine đã nhất định các điều kiện rồi, thế mà hiện nay nước Ý, nước có kỷ điều ước đó lại còn nói đến việc xem xét lại các điều kiện.

Ông lại nói toàn rằng biên giới nước Đức-Ban-túc là biên giới nước Pháp, vậy nước Pháp phải tuyên bố rằng sẽ chấp thuận biên giới nước Ba lan tức là chấp thuận biên giới nước Pháp. Kết luận, ông nói rằng cuộc tuyên cử ở Đức giúp cho nhiều người Pháp biết là các nước Đức, Hung-gia-ly và Bulgaria đều ưa chiến tranh.

Đảng tự - do Anh

vòng cuộc tuyên-cử chung

Londres, 7 novembre - Ông Hoberl Horne, nguyên bộ-trưởng trong nhiều nội các bảo thủ, tuyên bố trong một bài diễn văn rằng đảng tự do sẽ được đại thắng trong cuộc tuyên-cử chung sắp đến.

Đảng lao-động

Anh đối với ông Snowden

Londres, 8 novembre. - Báo « Daily Express » tin rằng phong trào phản đối ông Snowden của đảng xã hội có bùng hơi lên mãi Phần đối ông vì ông phản đối cuộc quốc-trai đồng và các công việc quốc gia và đố: phó với vấn đề thất nghiệp.

Cuộc tuyển cử
Thượng Hội nghị viện
ở New York (Hoa - Kỳ)
New York, 6 novembre - Theo những
kết quả đã biết được thì Hội nghị viện
Đàn chủ chiếm 207 ghế; Cộng-hòa 216
ghế; Lao động 1 ghế.

NHIỀU NGƯỜI BỊ:
PHÒNG - TÍCH

Bệnh Phòng-Tích dần dần, dần dà sức
kém thường hay bị, nhất là từ 25 đến 50
tuổi hay bị lắm, vì cơ thể yếu, suy, với
hàm tinh độc hoặc ăn uống đi ngủ hay
lạm ngay nên thể bệnh; gọi là Phòng-Tích.
Khi thấy mệt, thấy đầy hơi, tức cổ, tức
ngực, cơ thể không muốn ăn, ăn thì hay
vướng đau bụng, đau lưng, chân tay mỏi
mệt bị đau nhức mắt vàng, da bụng đầy
Mới bị uống 1, 2 liều lần 4, 5 liều, uống
không công phát, chứng bệnh ít thấy đã
chịu hoặc khỏi ngay.

Mỗi liều chia hai lần uống, giá: Op 40
VỎ ĐINH-TÂN, 178 bis, Route Lachtray
HAIPHONG
AN TỬ KIM TIỀN năm 1924
TRUNG KỸ CHỈ-ĐIỂM
HUE Vinh Tường, commerçant
phố Gia Long;
TOURANE Trạc - thị kiêm - Huyện
avenue du Musée;
TOURANE Nguyễn thị Huệ, phố Đỗ
hơn-Vi;
NHATRANG Hồng Lương Thơ-Quán
TAMQUAN Biện ông Đệ-Chấn;
QUANGNGAI Nguyễn ngọc-Anh, Thạch
Tru, Mộ Đức;
QUANGNGAI Chế Hoàng Á Sóng và;
VINH Sinh-Huy, phố Gare
Khắp ba kỳ có Đại-lý bán ca.

ĐÁNG KHEN VÔ HẠN =
ĐÁNG DỰNG VÔ CÙNG
Kỳ là món đầu Khuyên Diệp của ông Việt-
Đệ - Đẳng-Hệ, sủa ra mà đông-bào ta đã
đáng lấy lâu nay, chỗ anh em chú em ai
cũng đều ăn ngon, cũng đều biết tiếng,
đá cơ thể bao nhiêu người trong khi
bệnh hoạn; coi như vậy đầu Khuyên Diệp
có giá trị gì? kẻ chưa dùng có nên dùng
chàng! kẻ chưa bán có nên mua và bán
chàng?

Vậy còn những anh như sau này
Quảng Ngãi, Châu Đ. Tân - xã, Đức phò,
Mỹ-Á, Tam-quan, Phú-cát, Gò-gân, Gò-châm,
Hành đình, Sông cầu, Ninh hòa, Vạn giá,
Đi-lát, Koutam, Dji-rang, Honecôh, Phan-
rang, Phanry, Tour-kâm, Drai, Phanbiết
vào v.v...
Quý hiệu nào muốn mua buôn hay làm
Đại-lý, xin biên thư mau mau về ông
Đông-lực Ho ng đức Vinh, số nhà 123 Rue
du pont japonais, Faifoo - An-tam, mà
thương lượng. Giá-Đông rất cao, như bộ
qua rất ưong

HÀNG THUỐC NORMALE
L. SARREAU
LA HÀNG THUỐC ĐẲNG
" TIN-CẬY " HƠN HẾT
Vị thuốc bán rất Tinh-khiết
và Hảo-hạng;
Ở xa mua thuốc thì gửi mau
mãn và kỹ-lượng;
Catalogue y-được Bác-sĩ
RUDY gửi cho không,
Xin hỏi lại:
N° 119-123 rue Catinat SAIGON

NAM - THIÊN - ĐƯỜNG
46 Phố Hàng-Thùng Nam-Định, m số 128; là nhà
thuốc có danh tiếng nhất Bắc-Kỳ. Mọi biết công dụng và
giá trị thuốc NAM-THIÊN-ĐƯỜNG theo thì nên viết thư
hỏi lấy quyển sách Dược-mục (Catalogue) mà coi thì hiểu.
Các tỉnh trong xứ Đông-Dương đều ở Đại-lý bán thuốc
NAM-THIÊN-ĐƯỜNG cả; xin kể tên mấy nơi ra đây để
các ngài biết mà mua thuốc:
Hiệu Quế Lâm phố Phúc Kiến HANOI
Hiệu Tân Hòa Đường NINH GIANG
Hiệu Nam Xương Bến Hiệp THÁI BÌNH
Hiệu Phan bá Liên Tu Vu HƯNG HÓA
Hiệu Phúc Long phố Hậu Tân SƠN TÂY
Hiệu Vạn An phố Văn Thự NINH BÌNH
Hiệu Thành Phát phố Chợ NHO QUAN
Hiệu Phúc Hưng Long phố La THANH HÓA
Hiệu Vĩnh Hưng Tường phố Hách NGHỆ AN (vĩnh)
Hiệu Lý xuan Hòa phố Đỗ hữu TΟΥΡΑΝΕ
Hiệu Quan Hải phố Gia Long HUẾ
Hiệu Mộng Lương Thư quán NHÀ TRANG
Hiệu Thuần Khanh QUẢNG NGÃI
Hiệu Lưu thành Tập LONG XUYÊN

MAGASIN DE SOIERIES
TÂN LỢI
188-140, B° Tổng-độc-Phương (CHOLON)
Bồn-hiệu bán sỉ và bán lẻ đồ các thể hàng Tàu, hàng Thượng-hải
như là: lenh, xuyên, trêu, cầm-nhung, lam-châu v... Hàng thiết kế,
thiết bền, hàng nhuộm đen mực đến màu không hề sợ phai trở. Bán lẻ
đồ các thể hàng Bombay, hàng Nhật Bản v... Khẩn đội đầu rất và
thêu nhiều kiểu, nhiều màu thiết đẹp.
Trừ bán sỉ và lẻ đồ các thể hàng Thượng-hải của Tây hiệu "Teinture
Idéale" danh tiếng thuốc này ở Nam-kỳ.
Bánh hộp biscuits "Kim-Thôn" của bồn-hiệu chế-ạo chẳng khác
nào biscuits melanges choisis của Tây được nhiều người khen ngợi.
Bán lẻ mỗi hộp 0.75 tại bồn-hiệu mua sỉ có hỏi-bằng.
Ở Bắc - kỳ có bán ở hiệu Quảng-vạn-Thành Nội-hóa N° 120
Boulevard Haiphong, giá mỗi hộp là 0.80.
Bồn-hiệu buôn bán đã mấy chục năm cùng các tỉnh Trung-kỳ và
Bắc-kỳ.
TÂN-LỢI
138-140, B° Tổng-độc-Phương Cholon
Ở xa xin viết thư thương-nghị.

THƯA QUÍ ÔNG QUÍ BÀ
Hàng SEVEGA có lời kính trình cùng quý ông quý bà được rõ:
Mặc năm nay hàng chúng tôi vẫn có xe combes cỡ hành khách của hãng NHA-
TRANG - TOURANE; nhưng chúng tôi thường phải phân vân vì thấy làm đều hết tiền
cho hành khách; nhất là khi mùa hè, chủ nhà chúng được từ đi, làm lúc người
quạt quạt thì công việc của chúng tôi cũng bị ảnh hưởng; làm cho
hành khách phải đi bốn năm ngày từ TOURANE mới đến NHÀ TRANG; như vậy,
tốn tiền nhiều mà còn mất thì giờ và nhọc sức nữa.
Vì thế, hàng chúng tôi quyết làm phương thế cho tránh khỏi những điều bất tiện
ấy, bằng chúng tôi đã sắm được tam cỡ xe lớn đóng theo kiểu xe gường; chỗ ngồi
rất từ từ; hàng nhốt, hàng nhai, hàng từ đều phân biệt cả; khi phải đi gấp mua
như các kiểu xe thường. Giá tiền cũng rất rẻ, ngày giờ xe chạy đúng đúng
đều có hành khách đều không, cũng chạy đúng giờ ngày, không khi nào trễ nãi.
Xe chúng tôi sẽ chạy thường ngày, từ TOURANE đến NHÀ-TRANG và từ NHÀ-
TRANG đến TOURANE.
Giờ xe chạy và giờ xe đến nơi:
Khởi sự đi tại Nhatrang: 5 giờ sáng, đến Quinhon 5 giờ 15
- - - - - Quinhon: 5 giờ sáng, đến Nhatrang 5 giờ 15
- - - - - Tourane: 5 giờ 12 sáng, đến Quinhon 6 giờ 15
- - - - - Quinhon: 5 giờ 12 sáng, đến Tourane 6 giờ 15
Đến ngày mùng mười tháng mười một năm 1939, chúng tôi đã có xe khởi
đầu chạy từ Quinhon ra Tourane và vào Nhatrang.
Vấn xin quý ông và quý bà bằng lòng chiếu cố đến mua vé xe tại những nơi kể
sau đây:
SEVEGA Nha-trang - Ninh-hóa - Tây-bôn - Sông-cầu - Tây-phước - Qui-
nhon - Bình-đinh - Phú-thọ - Bình-sơn - Tam-quan - Quảng-ngãi - Nam-kỳ - Tourane.
Mặt dù rất tiếc cho quý ông và quý bà mà tại giúp được chúng tôi có cơ tiến
bước trong công việc lớn của chúng tôi. Xin quý ông quý bà chờ đợi.
Nay kính
Le Directeur-Gérant

Thuốc cai nha-phiên cải-lương
Cảnh đã lường qua cái cảnh nghiện,
Chưa chưa hút hút mấy mươi niên.
Đền khêu thí-nghiệm công bao quản,
Sạch thuốc linh-lương đã cứu nghiên.
Hoàn thuốc tái tình hay quả thánh,
Người nghiện lúc uống sướng bằng tiên.
Thập-diệu hồi dưới khai minh bạch,
Đoán bệnh xong xuôi gửi thuốc liền.
1 Nghiện đã bao lâu? 2 Người khoẻ hay
yếu? 3 Hút này mấy bữa? 4 Mỗi bữa
mấy phiến, hay mấy đồng cân? 5 Xái ăn
mấy lượt? 6 Có hăm gì không? 7 Thuốc
liệu... 8 Có táo nước không?
9 Xảy bao nhiêu buổi? 10 Làm nghề nghiệp gì?
Thuốc cai - Nghiện nặng 3500 đồng 4500, rất nặng 6500.
Thuốc cai - Nghiện nhẹ 2500, rất nhẹ 3500, rất nặng 4500.
Thuốc cai - Nghiện rất nặng 7500, rất nặng 8500, rất nặng 9500.
Thuốc cai - Nghiện rất nặng 10500, rất nặng 11500, rất nặng 12500.
Thuốc cai - Nghiện rất nặng 13500, rất nặng 14500, rất nặng 15500.
Thuốc cai - Nghiện rất nặng 16500, rất nặng 17500, rất nặng 18500.
Thuốc cai - Nghiện rất nặng 19500, rất nặng 20500, rất nặng 21500.
Thuốc cai - Nghiện rất nặng 22500, rất nặng 23500, rất nặng 24500.
Thuốc cai - Nghiện rất nặng 25500, rất nặng 26500, rất nặng 27500.
Thuốc cai - Nghiện rất nặng 28500, rất nặng 29500, rất nặng 30500.
Thuốc cai - Nghiện rất nặng 31500, rất nặng 32500, rất nặng 33500.
Thuốc cai - Nghiện rất nặng 34500, rất nặng 35500, rất nặng 36500.
Thuốc cai - Nghiện rất nặng 37500, rất nặng 38500, rất nặng 39500.
Thuốc cai - Nghiện rất nặng 40500, rất nặng 41500, rất nặng 42500.
Thuốc cai - Nghiện rất nặng 43500, rất nặng 44500, rất nặng 45500.
Thuốc cai - Nghiện rất nặng 46500, rất nặng 47500, rất nặng 48500.
Thuốc cai - Nghiện rất nặng 49500, rất nặng 50500, rất nặng 51500.
Thuốc cai - Nghiện rất nặng 52500, rất nặng 53500, rất nặng 54500.
Thuốc cai - Nghiện rất nặng 55500, rất nặng 56500, rất nặng 57500.
Thuốc cai - Nghiện rất nặng 58500, rất nặng 59500, rất nặng 60500.
Thuốc cai - Nghiện rất nặng 61500, rất nặng 62500, rất nặng 63500.
Thuốc cai - Nghiện rất nặng 64500, rất nặng 65500, rất nặng 66500.
Thuốc cai - Nghiện rất nặng 67500, rất nặng 68500, rất nặng 69500.
Thuốc cai - Nghiện rất nặng 70500, rất nặng 71500, rất nặng 72500.
Thuốc cai - Nghiện rất nặng 73500, rất nặng 74500, rất nặng 75500.
Thuốc cai - Nghiện rất nặng 76500, rất nặng 77500, rất nặng 78500.
Thuốc cai - Nghiện rất nặng 79500, rất nặng 80500, rất nặng 81500.
Thuốc cai - Nghiện rất nặng 82500, rất nặng 83500, rất nặng 84500.
Thuốc cai - Nghiện rất nặng 85500, rất nặng 86500, rất nặng 87500.
Thuốc cai - Nghiện rất nặng 88500, rất nặng 89500, rất nặng 90500.
Thuốc cai - Nghiện rất nặng 91500, rất nặng 92500, rất nặng 93500.
Thuốc cai - Nghiện rất nặng 94500, rất nặng 95500, rất nặng 96500.
Thuốc cai - Nghiện rất nặng 97500, rất nặng 98500, rất nặng 99500.
Thuốc cai - Nghiện rất nặng 100500, rất nặng 101500, rất nặng 102500.
Thuốc cai - Nghiện rất nặng 103500, rất nặng 104500, rất nặng 105500.
Thuốc cai - Nghiện rất nặng 106500, rất nặng 107500, rất nặng 108500.
Thuốc cai - Nghiện rất nặng 109500, rất nặng 110500, rất nặng 111500.
Thuốc cai - Nghiện rất nặng 112500, rất nặng 113500, rất nặng 114500.
Thuốc cai - Nghiện rất nặng 115500, rất nặng 116500, rất nặng 117500.
Thuốc cai - Nghiện rất nặng 118500, rất nặng 119500, rất nặng 120500.
Thuốc cai - Nghiện rất nặng 121500, rất nặng 122500, rất nặng 123500.
Thuốc cai - Nghiện rất nặng 124500, rất nặng 125500, rất nặng 126500.
Thuốc cai - Nghiện rất nặng 127500, rất nặng 128500, rất nặng 129500.
Thuốc cai - Nghiện rất nặng 130500, rất nặng 131500, rất nặng 132500.
Thuốc cai - Nghiện rất nặng 133500, rất nặng 134500, rất nặng 135500.
Thuốc cai - Nghiện rất nặng 136500, rất nặng 137500, rất nặng 138500.
Thuốc cai - Nghiện rất nặng 139500, rất nặng 140500, rất nặng 141500.
Thuốc cai - Nghiện rất nặng 142500, rất nặng 143500, rất nặng 144500.
Thuốc cai - Nghiện rất nặng 145500, rất nặng 146500, rất nặng 147500.
Thuốc cai - Nghiện rất nặng 148500, rất nặng 149500, rất nặng 150500.
Thuốc cai - Nghiện rất nặng 151500, rất nặng 152500, rất nặng 153500.
Thuốc cai - Nghiện rất nặng 154500, rất nặng 155500, rất nặng 156500.
Thuốc cai - Nghiện rất nặng 157500, rất nặng 158500, rất nặng 159500.
Thuốc cai - Nghiện rất nặng 160500, rất nặng 161500, rất nặng 162500.
Thuốc cai - Nghiện rất nặng 163500, rất nặng 164500, rất nặng 165500.
Thuốc cai - Nghiện rất nặng 166500, rất nặng 167500, rất nặng 168500.
Thuốc cai - Nghiện rất nặng 169500, rất nặng 170500, rất nặng 171500.
Thuốc cai - Nghiện rất nặng 172500, rất nặng 173500, rất nặng 174500.
Thuốc cai - Nghiện rất nặng 175500, rất nặng 176500, rất nặng 177500.
Thuốc cai - Nghiện rất nặng 178500, rất nặng 179500, rất nặng 180500.
Thuốc cai - Nghiện rất nặng 181500, rất nặng 182500, rất nặng 183500.
Thuốc cai - Nghiện rất nặng 184500, rất nặng 185500, rất nặng 186500.
Thuốc cai - Nghiện rất nặng 187500, rất nặng 188500, rất nặng 189500.
Thuốc cai - Nghiện rất nặng 190500, rất nặng 191500, rất nặng 192500.
Thuốc cai - Nghiện rất nặng 193500, rất nặng 194500, rất nặng 195500.
Thuốc cai - Nghiện rất nặng 196500, rất nặng 197500, rất nặng 198500.
Thuốc cai - Nghiện rất nặng 199500, rất nặng 200500, rất nặng 201500.
Thuốc cai - Nghiện rất nặng 202500, rất nặng 203500, rất nặng 204500.
Thuốc cai - Nghiện rất nặng 205500, rất nặng 206500, rất nặng 207500.
Thuốc cai - Nghiện rất nặng 208500, rất nặng 209500, rất nặng 210500.
Thuốc cai - Nghiện rất nặng 211500, rất nặng 212500, rất nặng 213500.
Thuốc cai - Nghiện rất nặng 214500, rất nặng 215500, rất nặng 216500.
Thuốc cai - Nghiện rất nặng 217500, rất nặng 218500, rất nặng 219500.
Thuốc cai - Nghiện rất nặng 220500, rất nặng 221500, rất nặng 222500.
Thuốc cai - Nghiện rất nặng 223500, rất nặng 224500, rất nặng 225500.
Thuốc cai - Nghiện rất nặng 226500, rất nặng 227500, rất nặng 228500.
Thuốc cai - Nghiện rất nặng 229500, rất nặng 230500, rất nặng 231500.
Thuốc cai - Nghiện rất nặng 232500, rất nặng 233500, rất nặng 234500.
Thuốc cai - Nghiện rất nặng 235500, rất nặng 236500, rất nặng 237500.
Thuốc cai - Nghiện rất nặng 238500, rất nặng 239500, rất nặng 240500.
Thuốc cai - Nghiện rất nặng 241500, rất nặng 242500, rất nặng 243500.
Thuốc cai - Nghiện rất nặng 244500, rất nặng 245500, rất nặng 246500.
Thuốc cai - Nghiện rất nặng 247500, rất nặng 248500, rất nặng 249500.
Thuốc cai - Nghiện rất nặng 250500, rất nặng 251500, rất nặng 252500.
Thuốc cai - Nghiện rất nặng 253500, rất nặng 254500, rất nặng 255500.
Thuốc cai - Nghiện rất nặng 256500, rất nặng 257500, rất nặng 258500.
Thuốc cai - Nghiện rất nặng 259500, rất nặng 260500, rất nặng 261500.
Thuốc cai - Nghiện rất nặng 262500, rất nặng 263500, rất nặng 264500.
Thuốc cai - Nghiện rất nặng 265500, rất nặng 266500, rất nặng 267500.
Thuốc cai - Nghiện rất nặng 268500, rất nặng 269500, rất nặng 270500.
Thuốc cai - Nghiện rất nặng 271500, rất nặng 272500, rất nặng 273500.
Thuốc cai - Nghiện rất nặng 274500, rất nặng 275500, rất nặng 276500.
Thuốc cai - Nghiện rất nặng 277500, rất nặng 278500, rất nặng 279500.
Thuốc cai - Nghiện rất nặng 280500, rất nặng 281500, rất nặng 282500.
Thuốc cai - Nghiện rất nặng 283500, rất nặng 284500, rất nặng 285500.
Thuốc cai - Nghiện rất nặng 286500, rất nặng 287500, rất nặng 288500.
Thuốc cai - Nghiện rất nặng 289500, rất nặng 290500, rất nặng 291500.
Thuốc cai - Nghiện rất nặng 292500, rất nặng 293500, rất nặng 294500.
Thuốc cai - Nghiện rất nặng 295500, rất nặng 296500, rất nặng 297500.
Thuốc cai - Nghiện rất nặng 298500, rất nặng 299500, rất nặng 300500.
Thuốc cai - Nghiện rất nặng 301500, rất nặng 302500, rất nặng 303500.
Thuốc cai - Nghiện rất nặng 304500, rất nặng 305500, rất nặng 306500.
Thuốc cai - Nghiện rất nặng 307500, rất nặng 308500, rất nặng 309500.
Thuốc cai - Nghiện rất nặng 310500, rất nặng 311500, rất nặng 312500.
Thuốc cai - Nghiện rất nặng 313500, rất nặng 314500, rất nặng 315500.
Thuốc cai - Nghiện rất nặng 316500, rất nặng 317500, rất nặng 318500.
Thuốc cai - Nghiện rất nặng 319500, rất nặng 320500, rất nặng 321500.
Thuốc cai - Nghiện rất nặng 322500, rất nặng 323500, rất nặng 324500.
Thuốc cai - Nghiện rất nặng 325500, rất nặng 326500, rất nặng 327500.
Thuốc cai - Nghiện rất nặng 328500, rất nặng 329500, rất nặng 330500.
Thuốc cai - Nghiện rất nặng 331500, rất nặng 332500, rất nặng 333500.
Thuốc cai - Nghiện rất nặng 334500, rất nặng 335500, rất nặng 336500.
Thuốc cai - Nghiện rất nặng 337500, rất nặng 338500, rất nặng 339500.
Thuốc cai - Nghiện rất nặng 340500, rất nặng 341500, rất nặng 342500.
Thuốc cai - Nghiện rất nặng 343500, rất nặng 344500, rất nặng 345500.
Thuốc cai - Nghiện rất nặng 346500, rất nặng 347500, rất nặng 348500.
Thuốc cai - Nghiện rất nặng 349500, rất nặng 350500, rất nặng 351500.
Thuốc cai - Nghiện rất nặng 352500, rất nặng 353500, rất nặng 354500.
Thuốc cai - Nghiện rất nặng 355500, rất nặng 356500, rất nặng 357500.
Thuốc cai - Nghiện rất nặng 358500, rất nặng 359500, rất nặng 360500.
Thuốc cai - Nghiện rất nặng 361500, rất nặng 362500, rất nặng 363500.
Thuốc cai - Nghiện rất nặng 364500, rất nặng 365500, rất nặng 366500.
Thuốc cai - Nghiện rất nặng 367500, rất nặng 368500, rất nặng 369500.
Thuốc cai - Nghiện rất nặng 370500, rất nặng 371500, rất nặng 372500.
Thuốc cai - Nghiện rất nặng 373500, rất nặng 374500, rất nặng 375500.
Thuốc cai - Nghiện rất nặng 376500, rất nặng 377500, rất nặng 378500.
Thuốc cai - Nghiện rất nặng 379500, rất nặng 380500, rất nặng 381500.
Thuốc cai - Nghiện rất nặng 382500, rất nặng 383500, rất nặng 384500.
Thuốc cai - Nghiện rất nặng 385500, rất nặng 386500, rất nặng 387500.
Thuốc cai - Nghiện rất nặng 388500, rất nặng 389500, rất nặng 390500.
Thuốc cai - Nghiện rất nặng 391500, rất nặng 392500, rất nặng 393500.
Thuốc cai - Nghiện rất nặng 394500, rất nặng 395500, rất nặng 396500.
Thuốc cai - Nghiện rất nặng 397500, rất nặng 398500, rất nặng 399500.
Thuốc cai - Nghiện rất nặng 400500, rất nặng 401500, rất nặng 402500.
Thuốc cai - Nghiện rất nặng 403500, rất nặng 404500, rất nặng 405500.
Thuốc cai - Nghiện rất nặng 406500, rất nặng 407500, rất nặng 408500.
Thuốc cai - Nghiện rất nặng 409500, rất nặng 410500, rất nặng 411500.
Thuốc cai - Nghiện rất nặng 412500, rất nặng 413500, rất nặng 414500.
Thuốc cai - Nghiện rất nặng 415500, rất nặng 416500, rất nặng 417500.
Thuốc cai - Nghiện rất nặng 418500, rất nặng 419500, rất nặng 420500.
Thuốc cai - Nghiện rất nặng 421500, rất nặng 422500, rất nặng 423500.
Thuốc cai - Nghiện rất nặng 424500, rất nặng 425500, rất nặng 426500.
Thuốc cai - Nghiện rất nặng 427500, rất nặng 428500, rất nặng 429500.
Thuốc cai - Nghiện rất nặng 430500, rất nặng 431500, rất nặng 432500.
Thuốc cai - Nghiện rất nặng 433500, rất nặng 434500, rất nặng 435500.
Thuốc cai - Nghiện rất nặng 436500, rất nặng 437500, rất nặng 438500.
Thuốc cai - Nghiện rất nặng 439500, rất nặng 440500, rất nặng 441500.
Thuốc cai - Nghiện rất nặng 442500, rất nặng 443500, rất nặng 444500.
Thuốc cai - Nghiện rất nặng 445500, rất nặng 446500, rất nặng 447500.
Thuốc cai - Nghiện rất nặng 448500, rất nặng 449500, rất nặng 450500.
Thuốc cai - Nghiện rất nặng 451500, rất nặng 452500, rất nặng 453500.
Thuốc cai - Nghiện rất nặng 454500, rất nặng 455500, rất nặng 456500.
Thuốc cai - Nghiện rất nặng 457500, rất nặng 458500, rất nặng 459500.
Thuốc cai - Nghiện rất nặng 460500, rất nặng 461500, rất nặng 462500.
Thuốc cai - Nghiện rất nặng 463500, rất nặng 464500, rất nặng 465500.
Thuốc cai - Nghiện rất nặng 466500, rất nặng 467500, rất nặng 468500.
Thuốc cai - Nghiện rất nặng 469500, rất nặng 470500, rất nặng 471500.
Thuốc cai - Nghiện rất nặng 472500, rất nặng 473500, rất nặng 474500.
Thuốc cai - Nghiện rất nặng 475500, rất nặng 476500, rất nặng 477500.
Thuốc cai - Nghiện rất nặng 478500, rất nặng 479500, rất nặng 480500.
Thuốc cai - Nghiện rất nặng 481500, rất nặng 482500, rất nặng 483500.
Thuốc cai - Nghiện rất nặng 484500, rất nặng 485500, rất nặng 486500.
Thuốc cai - Nghiện rất nặng 487500, rất nặng 488500, rất nặng 489500.
Thuốc cai - Nghiện rất nặng 490500, rất nặng 491500, rất nặng 492500.
Thuốc cai - Nghiện rất nặng 493500, rất nặng 494500, rất nặng 495500.
Thuốc cai - Nghiện rất nặng 496500, rất nặng 497500, rất nặng 498500.
Thuốc cai - Nghiện rất nặng 499500, rất nặng 500500, rất nặng 501500.
Thuốc cai - Nghiện rất nặng 502500, rất nặng 503500, rất nặng 504500.
Thuốc cai - Nghiện rất nặng 505500, rất nặng 506500, rất nặng 507500.
Thuốc cai - Nghiện rất nặng 508500, rất nặng 509500, rất nặng 510500.
Thuốc cai - Nghiện rất nặng 511500, rất nặng 512500, rất nặng 513500.
Thuốc cai - Nghiện rất nặng 514500, rất nặng 515500, rất nặng 516500.
Thuốc cai - Nghiện rất nặng 517500, rất nặng 518500, rất nặng 519500.
Thuốc cai - Nghiện rất nặng 520500, rất nặng 521500, rất nặng 522500.
Thuốc cai - Nghiện rất nặng 523500, rất nặng 524500, rất nặng 525500.
Thuốc cai - Nghiện rất nặng 526500, rất nặng 527500, rất nặng 528500.
Thuốc cai - Nghiện rất nặng 529500, rất nặng 530500, rất nặng 531500.
Thuốc cai - Nghiện rất nặng 532500, rất nặng 533500, rất nặng 534500.
Thuốc cai - Nghiện rất nặng 535500, rất nặng 536500, rất nặng 537500.
Thuốc cai - Nghiện rất nặng 538500, rất nặng 539500, rất nặng 540500.
Thuốc cai - Nghiện rất nặng 541500, rất nặng 542500, rất nặng 543500.
Thuốc cai - Nghiện rất nặng 544500, rất nặng 545500, rất nặng 546500.
Thuốc cai - Nghiện rất nặng 547500, rất nặng 548500, rất nặng 549500.
Thuốc cai - Nghiện rất nặng 550500, rất nặng 551500, rất nặng 552500.
Thuốc cai - Nghiện rất nặng 553500, rất nặng 554500, rất nặng 555500.
Thuốc cai - Nghiện rất nặng 556500, rất nặng 557500, rất nặng 558500.
Thuốc cai - Nghiện rất nặng 559500, rất nặng 560500, rất nặng 561500.
Thuốc cai - Nghiện rất nặng 562500, rất nặng 563500, rất nặng 564500.
Thuốc cai - Nghiện rất nặng 565500, rất nặng 566500, rất nặng 567500.
Thuốc cai - Nghiện rất nặng 568500, rất nặng 569500, rất nặng 570500.
Thuốc cai - Nghiện rất nặng 571500, rất nặng 572500, rất nặng 573500.
Thuốc cai - Nghiện rất nặng 574500, rất nặng 575500, rất nặng 576500.
Thuốc cai - Nghiện rất nặng 577500, rất nặng 578500, rất nặng 579500.
Thuốc cai - Nghiện rất nặng 580500, rất nặng 581500, rất nặng 582500.
Thuốc cai - Nghiện rất nặng 583500, rất nặng 584500, rất nặng 585500.
Thuốc cai - Nghiện rất nặng 586500, rất nặng 587500, rất nặng 588500.
Thuốc cai - Nghiện rất nặng 589500, rất nặng 590500, rất nặng 591500.
Thuốc cai - Nghiện rất nặng 592500, rất nặng 593500, rất nặng 594500.
Thuốc cai - Nghiện rất nặng 595500, rất nặng 596500, rất nặng 597500.
Thuốc cai - Nghiện rất nặng 598500, rất nặng 599500, rất nặng 600500.
Thuốc cai - Nghiện rất nặng 601500, rất nặng 602500, rất nặng 603500.
Thuốc cai - Nghiện rất nặng 604500, rất nặng 605500, rất nặng 606500.
Thuốc cai - Nghiện rất nặng 607500, rất nặng 608500, rất nặng 609500.
Thuốc cai - Nghiện rất nặng 610500, rất nặng 611500, rất nặng 612500.
Thuốc cai - Nghiện rất nặng 613500, rất nặng 614500, rất nặng 615500.
Thuốc cai - Nghiện rất nặng 616500, rất nặng 617500, rất nặng 618500.
Thuốc cai - Nghiện rất nặng 619500, rất nặng 620500, rất nặng 621500.
Thuốc cai - Nghiện rất nặng 622500, rất nặng 623500, rất nặng 624500.
Thuốc cai - Nghiện rất nặng 625500, rất nặng 626500, rất nặng 627500.
Thuốc cai - Nghiện rất nặng 628500, rất nặng 629500, rất nặng 630500.
Thuốc cai - Nghiện rất nặng 631500, rất nặng 632500, rất nặng 633500.
Thuốc cai - Nghiện rất nặng 634500, rất nặng 635500, rất nặng 636500.
Thuốc cai - Nghiện rất nặng 637500, rất nặng 638500, rất nặng 639500.
Thuốc cai - Nghiện rất nặng 640500, rất nặng 641500, rất nặng 642500.
Thuốc cai - Nghiện rất nặng 643500, rất nặng 644500, rất nặng 645500.
Thuốc cai - Nghiện rất nặng 646500, rất nặng 647500, rất nặng 648500.
Thuốc cai - Nghiện rất nặng 649500, rất nặng 650500, rất nặng 651500.
Thuốc cai - Nghiện rất nặng 652500, rất nặng 653500, rất nặng 654500.
Thuốc cai - Nghiện rất nặng 655500, rất nặng 656500, rất nặng 657500.
Thuốc cai - Nghiện rất nặng 658500, rất nặng 659500, rất nặng 660500.
Thuốc cai - Nghiện rất nặng 661500, rất nặng 662500, rất nặng 663500.
Thuốc cai - Nghiện rất nặng 664500, rất nặng 665500, rất nặng 666500.
Thuốc cai - Nghiện rất nặng 667500, rất nặng 668500, rất nặng 669500.
Thuốc cai - Nghiện rất nặng 670500, rất nặng 671500, rất nặng 672500.
Thuốc cai - Nghiện rất nặng 673500, rất nặng 674500, rất nặng 675500.
Thuốc cai - Nghiện rất nặng 676500, rất nặng 677500, rất nặng 678500.
Thuốc cai - Nghiện rất nặng 679500, rất nặng 680500, rất nặng 681500.
Thuốc cai - Nghiện rất nặng 682500, rất nặng 683500, rất nặng 684500.
Thuốc cai - Nghiện rất nặng 685500, rất nặng 686500, rất nặng 687500.
Thuốc cai - Nghiện rất nặng 688500, rất nặng 689500, rất nặng 690500.
Thuốc cai - Nghiện rất nặng 691500, rất nặng 692500, rất nặng 693500.
Thuốc cai - Nghiện rất nặng 694500, rất nặng 695500, rất nặng 696500.
Thuốc cai - Nghiện rất nặng 697500, rất nặng 698500, rất nặng 699500.
Thuốc cai - Nghiện rất nặng 700500, rất nặng 701500, rất nặng 702500.
Thuốc cai - Nghiện rất nặng 703500, rất nặng 704500, rất nặng 705500.
Thuốc cai - Nghiện rất nặng 706500, rất nặng 707500, rất nặng 708500.
Thuốc cai - Nghiện rất nặng 709500, rất nặng 710500, rất nặng 711500.
Thuốc cai - Nghiện rất nặng 712500, rất nặng 713500, rất nặng 714500.
Thuốc cai - Nghiện rất nặng 715500, rất nặng 716500, rất nặng 717500.
Thuốc cai - Nghiện rất nặng 718500, rất nặng 719500, rất nặng 720500.
Thuốc cai - Nghiện rất nặng 721500, rất nặng 722500, rất nặng 723500.
Thuốc cai - Nghiện rất nặng 724500, rất nặng 725500, rất nặng 726500.
Thuốc cai - Nghiện rất nặng 727500, rất nặng 728500, rất nặng 729500.
Thuốc cai - Nghiện rất nặng 730500, rất nặng 731500, rất nặng 732500.
Thuốc cai - Nghiện rất nặng 733500, rất nặng 734500, rất nặng 735500.
Thuốc cai - Nghiện rất nặng 736500, rất nặng 737500, rất nặng 738500.
Thuốc cai - Nghiện rất nặng 739500, rất nặng 740500, rất nặng 741500.
Thuốc cai - Nghiện rất nặng 742500, rất nặng 743500, rất nặng 744500.
Thuốc cai - Nghiện rất nặng 745500, rất nặng 746500, rất nặng 747500.
Thuốc cai - Nghiện rất nặng 748500, rất nặng 749500, rất nặng 750500.
Thuốc cai - Nghiện rất nặng 751500, rất nặng 752500, rất nặng 753500.
Thuốc cai - Nghiện rất nặng 754500, rất nặng 755500, rất nặng 756500.
Thuốc cai - Nghiện rất nặng 757500, rất nặng 758500, rất nặng 759500.
Thuốc cai - Nghiện rất nặng 760500, rất nặng 761500, rất nặng 762500.
Thuốc cai - Nghiện rất nặng 763500, rất nặng 764500, rất nặng 765500.
Thuốc cai - Nghiện rất nặng 766500, rất nặng 767500, rất nặng 768500.
Thuốc cai - Nghiện rất nặng 769500, rất nặng 770500, rất nặng 771500.
Thuốc cai - Nghiện rất nặng 772500, rất nặng 773500, rất nặng 774500.
Thuốc cai - Nghiện rất nặng 775500, rất nặng 776500, rất nặng 777500.
Thuốc cai - Nghiện rất nặng 778500, rất nặng 779500, rất nặng 780500.
Thuốc cai - Nghiện rất nặng 781500, rất nặng 782500, rất nặng 783500.
Thuốc cai - Nghiện rất nặng 784500, rất nặng 785500, rất nặng 786500.
Thuốc cai - Nghiện rất nặng 787500, rất nặng 788500, rất nặng 789500.
Thuốc cai - Nghiện rất nặng 790500, rất nặng 791500, rất nặng 792500.
Thuốc cai - Nghiện rất nặng 793500, rất nặng 794500, rất nặng 795500.
Thuốc cai - Nghiện rất nặng 796500, rất nặng 797500, rất nặng 798500.
Thuốc cai - Nghiện rất nặng 799500, rất nặng 800500, rất nặng 801500.
Thuốc cai - Nghiện rất nặng 802500, rất nặng 803500, rất nặng 8045